



ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีประกาศลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีประกาศลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) โดยดำเนินการประเมินไปเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นางสาวศุภริดา เอี่ยมสกุล	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่าน การเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวคือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร


๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในระยะเวลา ที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่กำหนด

๓. ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเข้ารับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๒ พร้อมนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง มาเป็นหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างด้วย

๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบุญฤทธิ์ ทองสม)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร